



ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๒ ๙๖๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต
ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรงทุกโรงเรียน และ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรงทุกศูนย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒ ๙๖๑ / ๒๕๖๒
สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจการอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการในสังกัด เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงยกเลิกคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๓๕ / ๒๕๕๐ เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านสั่ง ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๙๒/๒๕๕๓ เรื่อง มอบอำนาจให้เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยจัดทำคำสั่งมอบอำนาจการอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ฉบับใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและโรงเรียนในสังกัดทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๖๐ ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๓

โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๑๑๒



คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ ๒๓๖๘ / ๒๕๖๒

เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน

เพื่อให้การเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ จึงยกเลิกคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๓๕/๒๕๕๐ เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้าน สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๙๒/๒๕๕๓ เรื่อง มอบอำนาจให้เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ข้อความตามคำสั่งฉบับนี้ แทน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๐ (๑) วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๗/๘๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ เรื่อง อำนาจอนุมัติการจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๒.๓ / ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงมอบอำนาจการอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือโรงเรียน หรือศูนย์การศึกษาพิเศษ ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑ มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้าน และอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดที่มีใช้เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรงกับสำนักงานคลังจังหวัด

สำหรับการขอเบิกค่าเช่าบ้านของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ซึ่งบุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน อนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๒ มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรงกับสำนักงานคลังจังหวัด ทั้งที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้าน และอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการในโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรงกับสำนักงานคลังจังหวัด

สำหรับการขอเบิกค่าเช่าบ้านของผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรงกับสำนักงานคลังจังหวัด มอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน หรือกรณีที่โรงเรียนไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบอำนาจให้บุคคลที่โรงเรียนมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนที่เป็นข้าราชการ ซึ่งบุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงเรียนเดียวกัน อนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้าน และอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของผู้อำนวยการโรงเรียน

๓ มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรงกับสำนักงานคลังจังหวัด อนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการในศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็น หน่วยเบิกจ่ายตรงกับสำนักงานคลังจังหวัด

สำหรับการขอเบิกค่าเช่าบ้านของผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรงกับ สำนักงานคลังจังหวัด มอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ หรือกรณีศูนย์การศึกษาพิเศษไม่มี ผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ มอบอำนาจให้บุคคลที่ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินของศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็นข้าราชการ ซึ่งบุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษเดียวกัน อนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านและอนุมัติ ให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ

๔ มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีไซ้เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรงกับสำนักงานคลังจังหวัด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงนามอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านตามแบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๕) และลงนามอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านตามแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖) ของข้าราชการ ในโรงเรียน (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๗ /๘๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗)

สำหรับการขอเบิกค่าเช่าบ้านของผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีไซ้เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรงกับ สำนักงานคลังจังหวัด มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนสังกัดอยู่ เป็นผู้ลงนาม ในแบบดังกล่าว

๕ มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรงกับสำนักงาน คลังจังหวัด หรือผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรงกับสำนักงาน คลังจังหวัด และได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เบิกจ่ายเงินของทางราชการให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงาน- การศึกษาพิเศษที่มีไซ้เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรงกับสำนักงานคลังจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค อนุมัติให้เบิก ค่าเช่าบ้านและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการในโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่มีไซ้เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรงกับสำนักงานคลังจังหวัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน